



## จดหมายข่าว

### สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ 21 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

#### ร่วมฉลองศาลพ่อปู่ ครั้งที่ 46

#### สำหรับในปี 2564 พิธีงานฉลองศาลพ่อปู่ก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 46

คณะกรรมการศาลพ่อปู่ สถาบันโรคทรวงอก ขอเชิญบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกทุกท่าน เข้าร่วม พิธีงานฉลองศาลพ่อปู่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดการดังนี้



เวลา 08.30 น. ถวายเครื่องไหว้บูชา

ณ ศาลาพระหน้าอาคารอำนวยการและหน้าวิทยาลัยพยาบาล

เวลา 09.00 น. ทำพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ ถวายเครื่องเซ่นไหว้

ณ บริเวณศาลพ่อปู่

เวลา 10.30 น. พิธีสงฆ์ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 8

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญงานฉลองศาลพ่อปู่ สามารถรวบรวมส่ง

ได้ที่ นางสาวชนาพร เกษฐรัตน์ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น 5 อาคาร 7

#### โครงการอบรม

#### ปลูกจิตสำนึก "รักษ์"พลัดถิ่น

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ปลูกจิตสำนึก "รักษ์"พลัดถิ่น ตามรอบที่ได้ลงทะเบียนไว้

ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8

#### QAWN

ขอเชิญคณะทำงานคุณภาพหน่วยงาน QAWN ทุกท่าน

เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น

ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7



#### ขยับเพิ่มสุข สนุกกับ Exercise

งานส่งเสริมสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ

"ขยับเพิ่มสุข สนุกกับ Exercise" ประจำปี 2564 "FIT FIRM FUN"

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจทุกท่านสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วม

โครงการ ได้ที่งานส่งเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 30063

24 มีนาคม

วันวันโรคโลก



วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวันโรคโลก ในปัจจุบันโรค

ไม่ใช้โรคที่น่ากลัวอีกต่อไป เพราะหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันท่วงที

รับประทานยาจนครบก็สามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็น

ซ้ำเช่นเดียวกัน การติดเชื้อของวัณโรคนอกจากติดเชื้อที่ปอดแล้ว

สามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ อย่างเช่น การติดเชื้อขึ้นสมอง

ต่อมน้ำเหลือง เหนือหุ้มปอด ไช้กระดูก เป็นต้น ซึ่งถ้าหากการติดเชื้อ

ลุกลาม การรักษาก็จะยิ่งยากขึ้น และอาจมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นตามมา

วัณโรคส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่มึร่างกายอ่อนแอ ดังนั้น ถึงแม้จะ

รักษาจนหายดีแล้ว แต่หากวันไหนที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงาน

ตกต่ำลง โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำก็มีความเป็นไปได้สูง

ข้อมูล : หน่วยงานสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก

นอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ สถาบันโรคทรวงอก ได้มีการจัด

นิทรรศการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

และผู้มารับบริการ ณ บริเวณ อาคาร 8 ชั้น 1 สถาบันโรคทรวงอก

#### สถาบันโรคทรวงอก

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกันภายในปี พ.ศ. 2564

คำนิยาม C : Change ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง C : Competency แข็งขัน พัฒนาสมรรถนะ

I : Innovation นวัตกรรมเด่นชัด T : Trust เป็นที่พึ่งประชาชน

มาตรฐานทางจริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ